

สพฐ.มีหนังสือชักชวนการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

นำเสนอเมื่อ : 7 เม.ย. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ที่ ศธ 04009/ว2337 ลงวันที่ 4 เมษายน 2567 เรื่อง ชักชวนการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ 04009/ว 5901 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายให้ข้าราชการครูช่วยราชการเพิ่มเติมจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการอีก 2 กรณี และแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทราบ และถือปฏิบัติความแจ้ง แล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาเรื่องการช่วยราชการ เป็นไปแนวทางเดียวกัน การช่วยราชการกรณีดูแลบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ที่เจ็บป่วยร้ายแรง ต้องเป็นผู้เจ็บป่วยร้ายแรง ซึ่งต้องรักษาตัวต่อเนื่องเป็นเวลานาน และแพทย์แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้ หรือเป็นผู้ที่เจ็บป่วยร้ายแรง ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๓๓๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม.๑๐๓๐๐

๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ชักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ


อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๙๐๑ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายให้ข้าราชการครูช่วยราชการเพิ่มเติมจากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการอีก ๒ กรณี และแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทราบและถือปฏิบัติ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การพิจารณาเรื่องการช่วยราชการเป็นไปแนวทางเดียวกัน การช่วยราชการกรณีดูแลบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่เจ็บป่วยร้ายแรง ต้องเป็นผู้เจ็บป่วยร้ายแรงซึ่งต้องรักษาตัวต่อเนื่องเป็นเวลานานและแพทย์แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้ หรือเป็นผู้ที่เจ็บป่วยร้ายแรงที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ


(นายพิฒนะ พิฒนทวีตล)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๑ - ๒

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน